

ธสน. หนุนสปาไทยบุกนิวยอร์กในโครงการ Thailand Market Place

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นำร่องสนับสนุนโครงการ “ไทย พรีวิลเลจ สปา” ของบริษัทไทย พรีวิลเลจ เฮ็ลธแคร์ จำกัด เพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยประเดิมที่ย่านไซโท นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นสาขาแรก ตอบรับโครงการ Thailand Market Place ของรัฐบาล

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยว่าตามทีรัฐบาลมีโครงการ Thailand Market Place หรือ Thailand Plaza เพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกไทยแบบครบวงจรให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบถาวร สร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุน ขยายตลาดส่งออกสินค้าไทย รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้ร่วมธุรกิจกับต่างประเทศนั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัว ธสน. จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการ “ไทย พรีวิลเลจ สปา” ธุรกิจสปาที่ให้บริการใน 3 ด้านหลัก คือ การนวดแบบต่างๆ การขัดด้วยสมุนไพรไทย และการอบไอน้ำอโรมา โดย ธสน. ได้ออกหนังสือค้ำประกันมูลค่า 227,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 9 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการจ่ายค่าเช่าของโครงการซึ่งจะเปิดให้บริการที่ย่านไซโท นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นสาขาต่างประเทศแห่งแรก

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันบริษัทไทย พรีวิลเลจ เฮ็ลธแคร์ จำกัด มีสาขาในประเทศไทย 2 แห่ง ส่วนสาเหตุที่บริษัทมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพและความต้องการสถานบริการเพื่อผ่อนคลายความเครียดในสหรัฐอเมริกากำลังเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจสปาจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เดียวกันยังสอดคล้องกับโครงการ Thailand Market Place ของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ 6 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจอาหารและครัวไทย ธุรกิจสปา ธุรกิจเสื้อผ้า อัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ประเภทติดตั้งถาวร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และสินค้า OTOP ธุรกิจอุปกรณ์ยานยนต์และการให้บริการซ่อมบำรุง ซึ่ง ธสน. พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศและนำรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศกลับเข้าสู่ประเทศไทย

9 มีนาคม 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการค้าซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2617 2111, 0 2278 0047 ต่อ 1140-1146